
๑ 

 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
 

1 นายพัลลภ  อุทธิยะ ประธานสภา อบต.หัวเสือ 
2 นางนงลักษณ์               ประลาสนธิ์ รองประธานสภา อบต.หัวเสือ 
3 นายเสน่ห์  ตันเรือน ส.อบต.  หมู่ที่  1 
4 นายสุเวียน           วงศ์ชื่น          ส.อบต.  หมู่ที่  1 
5 นายสมเกียรติ               วลิาวัลย์  ส.อบต.  หมู่ที่ 2 
6. น.ส.ธัญธร            หวังใจ           ส.อบต.  หมู่ที่ 3 
7. นายถวัลย์                    อุ่นผัด           ส.อบต.  หมู่ที่ 3 
8 นายโชติชัย  เสมอวงศ์ติ๊บ ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
9 นายสมเกียรติ    ปูอมสา   ส.อบต.  หมู่ที่ 4 

10 นายวีระมูล  มูลพุ่มสาย ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
11 นายบุญยงค์                 วงค์ปินจันทร์   ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
12 นายพิพัฒน์                  แก้วธิ                   ส.อบต. หมู่ที่ 6 
13 นางศิริพรรณ               ค าแสน       ส.อบต.  หมู่ที่ 7 
14 นายกฤษณพงษ์    วงศ์เก๋                            ส.อบต.  หมู่ที่ 7 
15 นายบุญมา            ภาชีวัน     ส.อบต.  หมู่ที่  8 
16 นางนิลมล           วงษ์กาไชย       ส.อบต.  หมู่ที่ 8 
17 นายสิทธิพงษ์               แหวนะ       ส.อบต.  หมู่ที่ 9 
18 
19 

นางนภา   วงศ์ส่วย 
นางสุภาภรณ์  เครือต๊ะมา                       

ส.อบต.  หมู่ที่ 9 
ส.อบต.  หมู่ที่ 10 

20 นายพุฒิ             เตมะ ส.อบต.  หมู่ที่ 10 
21 นายศรชัย  วงศ์เรือน ส.อบต.  หมู่ที่ 11 
22 นางสุมาลี            หน่ออ่อน ส.อบต.  หมู่ที่  11 
23 นางทัศณี            ค าแก้ว        ส.อบต.  หมู่ที่ 12 
24 ลาประชุม ส.อบต.  หมู่ที่  12 
25 นางสาวศุรีย์รัฎ           พงศ์มีสุขสุจริต เลขานุการสภาฯ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   1.   นายค า หม่องสุภา           ส.อบต.   หมู่ที่  12 
      
                                    



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสุรินทร์ วงศ์เก๋ นายก  อบต.หัวเสือ 
2 นายสมศักดิ์       เครือแปง รองนายก  อบต.หัวเสือ 
3 นายบุญศิลป์ วงศ์ทองจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
4     นางพิกุล  ปิงไฝ ผู้อ านวยการกองคลัง 
5 นางวริศรา ค าฟู หัวหน้าส านักปลัด 
6 นายเทเวศน์ วงศ์ชุมภู นักจัดการงานทั่วไป 
7 นางวาสนา วงศ์จันทร์สุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.00 น.  
เลขานุการสภาฯ (นางสาวศุรีย์รัฎ พงศ์มีสุขสุจริต) กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.หัวเสือ สมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่านดิฉัน นางสาวศุรีย์รัฎ พงศ์มีสุขสุจริต  ท าหน้าที่เลขานุการ
สภาค่ะ วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต. หัวเสือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ อ.
แม่ทะ จ.ล าปาง บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.             
หัวเสือ ทุกท่านเข้าประจ าที่เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม   
จากการตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในต าแหน่ง   
จ านวน  23  ท่าน  มาประชุม จ านวน  23  ท่าน พร้อม เลขานุการ
สภาฯ ลาประชุม 1 ท่าน คือ (1)นายค า  หม่องสุภา  ส.อบต. หมู่ที่ 12  
องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งสามารถด าเนินการประชุมได้ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และ พนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือที่เกี่ยวข้อง ล าดับต่อไป ขอเชิญท่าน
ประธานสภา อบต. หัวเสือ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปค่ะ  

ประธานสภา (นายพันลภ อุทธิยะ) ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  ท่านสมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัย สามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปีพ.ศ.2563   ตามที่ได้มีการประกาศสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 และ ได้มีการเรียกประชุม  และได้มีหนังสือนัด
ประชุมสมาชิกทุกท่าน   ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกันตามระเบียบข้อ๒๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  กระผมขอเปิดประชุม
สภา อบต.หัวเสือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.๒๕63   
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563   ณ บัดนี้ครับ ขอให้เลขานุการ
สภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาวันนี้ครับ     



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4   ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่   30  
กันยายน พ.ศ.2563 )  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้ว เสร็จ  
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   
                                               5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี                   
                                                 พ.ศ. 2563  

5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี ประจ าปี  งบประมาณ 
           พ.ศ.2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ                 
ระเบียบวาระท่ี  6   ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 6.1 เรื่องเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ปุา 

ไม้ ของโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอห่างไกล (zone c บวก) 
และ โครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ต  ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล 
(zone c) ดังนี้ 
1.บ้านหัวเสือ   หมู่ที ่2  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
2.บ้านทุ่ง        หมู่ที่ 5  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
3.บ้านผาแมว   หมู่ที่ 8  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
4.บ้านสบไร่     หมู่ที่ 9  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
5.บ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล  หมู่ที่11 ปุาแม่จางฝั่งซ้าย 
6.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่12 ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
6.2เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณารับโอนโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลู่บ้านผา
แมว  หมู่ที่8 ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
6.3เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือหนึ่งแปลง 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
เลขานุการสภาฯ (นางสาวศุรีย์รัฎ พงศ์มีสุขสุจริต) ขอเชิญ ประธานสภา ด าเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุมทีก่ าหนดต่อไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม       รับทราบ 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว แล้ว (การประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เม่ือวันที่  30 
กันยายน  พ.ศ. 2563) 

 ประธานสภา (นายพันลภ อุทธิยะ)         ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อนท ซึ่ง
เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่  30 สิงหาคม   พ.ศ.2563)  

 ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมสภาฯ ให้ท่านสมาชิกสภาฯผู้
ทรงเกียรติได้ตรวจสอบแล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่ามีถ้อยค าใดจะต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมประการใดหรือไม่    ซึ่งตามที่คณะกรรมการสามัญ การ
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ได้รายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสภาฯแล้ว (การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2563 ปรากฏการตรวจสอบดังนี้  รายงาน
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2563 ได้
จัดท าไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานการประชุม ตาม
ระเบียบวาระครบถ้วน เนื้อหาสาระ เป็นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุม  มติที่ประชุมเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ให้ความเห็นชอบ และ
ลงมติ ไว้ถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ ครบทั้งสามคน 

ประธานสภา(นายพันลภ อุทธิยะ) สมาชิกสภาทุกท่าน คงได้ตรวจดูเอกสาร รายงานการประชุมที่ได้ 
ส่งไปให้แล้วล่วงหน้า สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือ
ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความใดในรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญ
ถ้าไม่มี  กระผมของจะขอมติ สมาชิกท่านใดที่เห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอได้โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา(นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต) มีผู้ยกมือรับรอง 20 เสียง(ประธานสภางดออกเสียง) 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการ (การประชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2   ประจ าปีพ.ศ.  2563  เมื่อวันที่  30  
กันยายน พ.ศ.2563) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ประธานสภา (นายพันลภ อุทธิยะ)       ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอกระทู้ถามครับ 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวารที่ ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5                           เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
เลขานุการสภา (นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต)มีเรื่องขออนุญาตแจ้งให้ทราบสองเรื่อง 
 5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี   พ.ศ. 

2563    
 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติ งานในรอบหนึ่ งปี  ประจ าปี                                              

งบประมาณพ.ศ.2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
ประธานสภา (นายพนัลภ อุทธิยะ)       เข้าสู่ระเบียบวาระ 5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญผู้ยื่นญัตติรายงานได้ครับ 
นายสุรินทร์ วงศ์เก๋(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ)กระผมขออนุญาตรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีพ.ศ.2563มีดังต่อไปนี้ครับขอ                                                
มอบหมายเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายงานให้สภาได้ทราบครับ    

นักวิเคราะห์ฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ  ประจ าปี 2563  เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563  

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ   ได้ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563  แล้ว  เมื่อวันที่  30ตุลาคม  2562   
โดยจ าแนกตามบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ตามแบบ 
ผด.01  (เอกสารส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563)   
และในการนี้ ในห้วงปีงบประมาณ   2563  ได้มีการปรับเปลี่ยน
แผนงานโครงการ  จึงท าให้แต่ละยุทธศาสตร์มีการเคลื่อนไหว ทั้งจาก
การโอนเพ่ิมและโอนลดงบประมาณในแต่ละแผนงาน  โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้มีโครงการตามแผนงาน  (10 แผนงาน)  ในแต่ละด้าน  
จ านวนทั้งสิ้น  74  โครงการ   ดังนี้ 

 (1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน  18  
โครงการ 

 -แผนงานเคหะและชุมชน  แล้วเสร็จ 11 โครงการ ระหว่างด าเนินงาน 
5 โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ด าเนินงาน2 โครงการ 
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 (2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จ านวน  4  โครงการ  
 -แผนงานการเกษตร  ไม่ได้ด าเนินงาน  3 โครงการ 
 -แผนงานเคหะและชุมชน ไม่ได้ด าเนินงาน 1 โครงการ 
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  จ านวน 39 โครงการ 
 -แผนงานงบกลาง   แล้วเสร็จ  5 โครงการ 
 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  แล้วเสร็จ 3 โครงการ 
 -แผนงานการศึกษา  แล้วเสร็จ3 โครงการ  ไม่ได้ด าเนินงาน 6 

โครงการ 
 -แผนงานสาธารณสุข  แล้วเสร็จ 4 โครงการ ไม่ได้ด าเนินงาน 1 

โครงการ 
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์  แล้วเสร็จ 2 โครงการ 
 -แผนงานเคหะชุมชน แล้วเสร็จ 1 โครงการ  
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่ได้ด าเนินงาน 3 โครงการ 
 -แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  แล้วเสร็จ 5โครงการ 

ไม่ได้ด าเนินงาน 6 โครงการ 
 (4)ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวน  2  โครงการ  
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่ได้ด าเนินงาน 1โครงการ 
 -แผนงานการเกษตร  ไม่ได้ด าเนินงาน  1 โครงการ 
 (5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ านวน  11 

โครงการ  
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป  แล้วเสร็จ 6 โครงการ ไม่ได้ด าเนินงาน 3 

โครงการ 
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่ได้ด าเนินงาน 2 โครงการ

และตามเอกสารที่เรียนให้ที่ประชุมทุกท่าน  จะเห็นได้ว่าจ านวน
โครงการตามแผนงาน ทั้งสิ้น 74 โครงการแล้วเสร็จ  40 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน 5 โครงการ ไม่ได้ด าเนินงานหรือยกเลิก  29 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ55.41 ของโครงการในแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น  ได้เสนอข้อคิดเห็นในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไว้ ทั้งนี้
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  3 พ.ศ. 2561  ข้อ 29  และเ พ่ือให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า มี
ความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  ดังนี้ 

 1.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้  
 1.1 จ านวนงบประมาณที่จ ากัด 
 1.2 ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องมีผลกระทบแผนการด าเนินงาน 
 1.3 ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 1.4 ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2. ข้อสังเกต 
 2.1 ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ ที่เขตปุาสงวน ที่เอกชน 
 2.2 กระบวนการจัดหาพัสดุ 
 2.3 การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมาย 
 2.4 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล , หนังสือสั่งการ 
 2.5 การเกิดโรคระบาดที่ไม่คาดคิด ไม่ได้เตรียมการท าให้แผนงานที่ได้

ก าหนดไว้ได้รับผลกระทบ 
 3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 3.1 น าแผนการด าเนินงานประจ าปี มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

อย่างเคร่งครัด 
 3.2 ควรพิจารณาโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเป็น

เกณฑ ์
 3.3 ควรให้ความส าคัญและมีการบูรณาการ การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ยกระดับการบริการสาธารณะ
ให้เข้าถึงประชาชน 

 3.4 ควรค านึงถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ก่อน
พิจารณาโครงการและงบประมาณ 
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 3.5 โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ควรท าตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ 
เพ่ือปูองกันการคืนเงินจากหน่วยตรวจสอบ 

มติที่ประชุม                                  รับทราบ 
ประธานสภา (นายพนัลภ อุทธิยะ)       เข้าสู่ระเบียบวาระ 5.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเสือ ขอเชิญผู้ยื่นญัตติรายงานได้ครับ   

นายสุรินทร์ วงศ์เก๋(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ) กระผมขออนุญาตรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใน
รอบหนึ่ งปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ดังนี้ ครับ เรียน
ประธานสภา และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ ที่
เคารพทุกท่าน ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2560มาตรา ๒๕๓   ก าหนดไว้ว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน  ให้ประชาชนทราบรวมทั้งมีกลไก  ให้ประชาชนในท้องถิ่น  
มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   ได้ก าหนดให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี อีกทั้ง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ฉบับที่  3 พ.ศ.2561  ข้อ 30 (5)  
ก าหนดให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี    ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  และ
พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ฉบั บที่  6 )   พ . ศ .  25 52    แล ะร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  ข้อ 30 (5)  กระผมจึงขอ
รายงานผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผล
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การด าเนินงาน รวมทั้งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอันทรงเกียรติได้รับทราบ และเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ ต่อไป 

นายสุรินทร์ วงศ์เก๋(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2555  ไว้  7  ด้าน ได้แก่   

     ด้านที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ด้านที่ 2   ด้านเศรษฐกิจ 
     ด้านที่ 3  ด้านสังคม 
     ด้านที่ 4  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
     ด้านที่ 5  ด้านการสาธารณสุข 
     ด้านที่ 6  ด้านสิ่งแวดล้อม  
     ด้านที่ 7  ด้านอื่น ๆ  
 ได้น ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

  วิสัยทัศน์ 
       องค์กรแห่งการเรียนรู้  สู่สังคมสวัสดิการ      
       สุขภาพดีถ้วนหน้า  พัฒนาทุกด้าน 
       ต่อต้านยาเสพติด   เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
                 ร่วมแรงพัฒนา   ประชาเปี่ยมสุข 
         พันธกิจ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านคน สังคม 
4. ด้านเศรษฐกิจ 
5. ด้านการเมือง การบริหาร 

         จุดมุ่งหมาย 
 1. บ้านเมืองมีความน่าอยู่ เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม 

การคมนาคมขนส่งการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว  และ
ทั่วถึงกัน  

 2. ประชาชนและชุมชน หมู่บ้าน   ต าบล  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การวางแผนการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
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 3. ประชาชนมีการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ             
(ป.1 – ม.6)  สามารถอ่านออก      เขียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 

 4. ประชาชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ หวงแหน และด ารงสืบสาน
ศิลปะ วิทยาการ กระบวนทางความคิด ความเชื่อและวิถีทางด าเนิน
ชีวิต  อันเป็นมรดกตกทอดที่เกิดจากภูมิปัญญาและเอกลักษณ์  
ค่านิยมท่ีดีของท้องถิ่น 

 5. ด ารงรักษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และค่านิยมที่ดีทางสังคม
ซึ่งเป็นมรดกตกทอดและสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป 

 6.หมู่บ้านและต าบลมีความเข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติด 
 7.ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการ

ช่วยเหลือ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 8.คนในชุมชนมีสุขภาพ อนามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่

ดีถ้วนหน้า  
 9.คนในชุมชนมีอาชีพ   รายได้ และมีการด ารงชีวิตแบบพอเหมาะ

พอควรแก่ฐานะของแต่ละครัวเรือนไม่มีหนี้สิน 
 10.ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับใช้ในการบริโภคและใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอทั่วถึง 
 11.ประชาชนและทุกภาคส่วนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการบริหาร

และพัฒนาให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และก่อให้เกิดความเป็นธรรมทาง
สังคม 

 12.กลุ่ม องค์กรทางสังคมมีความเข้มแข็ง มีทิศทางด าเนินกิจกรรม
ในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน เป็นระบบและการประสานความร่วมมือกัน
อย่างเป็นเครือข่ายและอย่างเป็นระบบ 

 13.หน่วยงานมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร  อาคารสถานที่  
งบประมาณ  และการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาร่วมกัน  

 จากพันธกิจ และ จุดมุง่หมาย น ามาเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต าบลหัวเสือ  5 ยุทธศาสตร์   คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
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 ยุทธศาสตร์ที่  5การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563  เป็นปีที่  8  ของการบริหารงานภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกระผม   กระผมและคณะผู้บริหาร ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ให้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวัง
เอาไว้   แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  เช่น งบประมาณ
ที่ไม่เพียงพอ  การเกิดโรคระบาด  ภัยธรรมชาติ  ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารได้
พยายามด าเนินการ ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์มาก
ที่สุด   ในวาระนี้ จึงใคร่ขอแถลงผลการด าเนินงาน  ตามนโยบายที่
ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  ไว้ดังนี้ 

นายสุรินทร์ วงศ์เก๋(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ) นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
เพ่ือให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน มีความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง  กระผมและคณะบริหาร 
ได้ด าเนินงานในนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานดังต่อไปนี้  

 1. โครงการก่อสร้างราวกันตกบ้านก้อม  จ านวน  32,000 บาm 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อมจ านวน 

165,500  บาท 
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง  จ านวน

138,400 บาท  
 4.โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ บ้านสามขา และบ้านดอนมูล 

จ านวน  393,975.03  บาท 
 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายาบ  

จ านวน  207,500 บาท 
 6.โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางบ้านผาแมว  จ านวน 

185,000 บาท   
 7. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.หัวเสือ  จ านวน  

49,000  บาท  
 8. โครงการก่อสร้างราวกันตกบ้านหัวเสือ  จ านวน  73,500  บาท

9. โครงการปรับปรุงจุดรับส่งบรรทุกน้ า 2 จุด  จ านวน  189,000   
บาท 

 10. โครงการก่อสร้ า งรางระบายน้ าบ้ านหั ว เสื อ   จ านวน  
250,000  บาท  
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 11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยมะเกลือ  จ านวน
199,500  บาท  

 12. โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้า
พ่อเจ้าบ้าน บ้านหนองมุงพัฒนา  จ านวน  187,000  บาท 

 นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 รัฐบาลได้ให้นโยบาย แก่ทุกภาคส่วนในการน้อมรับเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  สร้างเสริมรายได้   ส่งเสริม
อาชีพของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนในชุมชน
มีอาชีพและรายได้ สามารถด ารงชีวิตแบบพอเหมาะพอควรแก่ฐานะ
ของแต่ละครัวเรือน ไม่มีหนี้สิน ส่งเสริมให้ประชาชน และกลุ่มอาชีพ
ในเรื่องการใช้และเสนอสินค้าท้องถิ่น  ซึ่งในปี้นี้ ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือด าเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
และโครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนสนับสนุนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  แต่เนื่องด้วยปีนี้ ได้เกิดโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้การด าเนินงานโครงการต้องหยุดชะงัก  แต่
ในพ้ืนที่การเกษตรยังได้รับ 

นายสุรินทร์  วงศ์เก๋ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ)การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการติดตั้งสูบน้ า
พลังไฟฟูา การบูรณาการกับส านักงานชลประทาน เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่  

 นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคม 
 ในด้านสังคมกระผมและคณะบริหาร ได้ส่งเสริมประชาชนภายใต้

หลักคุณธรรม   จริยธรรม ถือว่าเป็นนโยบายที่ส าคัญอีกนโยบายหนึ่ง
ที่จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ด้านสวัสดิการสังคม 
เช่น  การส่งเสริม สวัสดิการผู้พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  การ
สงเคราะห์ราษฎร ตามอ านาจหน้าที่  พัฒนาระบบการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้นอย่างทันท่วงที การตั้งงบประมาณไว้ในยามฉุกเฉิน หรืองบ
ส ารองจ่าย  การบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
1669)  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กระผมและคณะบริหาร  จึงขอยกตัวอย่าง
 โครงการพัฒนาด้านสังคมดังนี้ 

 1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน  12,615,600  บาท 
 2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน  5,359,200  บาท 
 3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จ านวน   108,000  บาท  
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 4. งบเงินส ารองจ่าย   จ านวน  298,650  บาท    
 5. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (DARE) 

จ านวน  15,600  บาท 
 6. โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  จ านวน  660 ,820  

บาท 
 7.สนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลน้ าโจ้ ตามโครงการศูนย์ 

ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชน  จ านวน   20 ,000  
บาท 

 8. อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอแม่ทะ เ พ่ือด าเนินกิจกรรม
สาธารณะ  จ านวน  20,000  บาท   

 9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อปท.            
จ านวน  125,860  บาท 

 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 
 การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่ากัน โดยในส่วนของการศึกษาได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาหรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด  เช่น  การสนับสนุนสื่อวัสดุการเรียนรู้  โครงการอาหารเสริม 
(นม)  โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   นอกจากนี้
ยังได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  แผนการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   แผนปฏิบัติการประจ าปี มาเป็น
แนวทางหรือคู่มือเพ่ือพัฒนาเด็กและผู้ดูแลเด็ก  

นายสุรินทร์  วงศ์เก๋(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ)ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  เพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ในส่วนของสถานศึกษาในพื้นที่ ได้สนับสนุนโครงการ
เพ่ือการศึกษานอกสถานที่ให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้ง 3  โรงเรียน 
ทั้งในด้านบุคลากรและด้านอ่ืน ๆสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุก
ช่วงวัย   สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษาด้านอ่ืน ๆ  ใน
หลากหลายช่องทางการสื่อสาร  ทั้ งยังส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน   การแข่งขันกีฬาสีภายในหมู่บ้าน  และกลุ่ม
โรงเรียนในพ้ืนที่   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น  การจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุอุดหนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมต าบลหัว
เสือ  เพ่ือจัดกิจกรรมงาน ประเพณีท้องถิ่น   การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ  อุดหนุนงบประมาณให้ อ าเภอแม่ทะ ในการจัด
งานรั ฐ พิธี   ตลอดจนส่ ง เสริ มกิ จ กรรม เ พ่ือการท านุ บ า รุ ง
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พระพุทธศาสนาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม  ซึ่งได้ตั้งงบประมาณ
ด าเนินงาน เช่น 

 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศพด. หัวเสือ   จ านวน 481 ,320    
บาท 

 2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน  39 ,000  บาท 
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียน  
จ านวน 140,000  บาท  

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็กฯ   จ านวน  3 ,250  
บาท  

 5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จ านวน  
30,000  บาท 

 6.โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  
จ านวน  6,000  บาท 

 7. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลหัวเสือ  จ านวน  10 ,000  
บาท  

 8. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด  จ านวน  90 ,000  
บาท  

 9. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและกลุ่มหัวเสือ โดยการอุดหนุนให้
โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยาด าเนินงาน  จ านวน  70,000  บาท 

 10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  จ านวน  60,000  บาท
11. โครงการบรรพชาสามเณร เพ่ือสร้างศาสนทายาทและเฉลิมพระ
เกียรติฯ   จ านวน  30,000 โดยอุดหนุนให้วัดสามขาเป็นต้น    แต่
ทั้งนี้ เนื่องจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ท าให้การด าเนินงาน
ในรายโครงการต้องหยุด ด าเนินงาน  เ พ่ือลดการแพร่ เชื้อและ
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการที่ส าคัญต่าง ๆ  ใน
การปูองกันและควบคุมโรคดังกล่าว 

                                            นโยบายด้านการสาธารณสุข  
 ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของประชาชน  ได้มุ่งเน้น

การพัฒนาคนให้มีความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
สติปัญญา ซึ่งเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับสั งคมและประเทศชาติ     โดยได้ด า เนินงานร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ทั้ง   2  แห่ง ในพ้ืนที่ในการ
ให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ   
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  เพ่ือร่วม
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ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ในด้านการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน   การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกการ
ด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบลหัวเสือ  ดังเช่น 

 1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  จ านวน  
150,000  บาท 

 2. โครงการอาหารเสริม (นม)  446,340.26 บาท 
 3. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  240,000  บาท

4. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  จัดซื้อ
ทรายอะเบทและสารตรวจตลอดจนวัสดุต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานกู้
ชีพกู้ภัย  จ านวน  53,648   บาท  

 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  จ านวน  6,950 บาท 

 6. โครงการจัดท าหน้ากากอนามัย เพ่ือจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุน ทุน จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

 7. โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์  จัดซื้อ
วัคซีน  จ านวนเงิน  45,388  บาท    ทั้งนี้ได้ต่อยอดโครงการเพ่ือ
สนองพระปณิธานฯ  โดยการจัดท าโครงการควบคุมประชากรสุนัข
และแมว หรือการท าหมันสุนัขและแมว  ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ในการ ส นั บ ส นุ น ทั้ ง
บุคลากรและเวชภัณฑ์ 

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
 การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้มีการด าเนินงานในพ้ืนทีอย่างต่อเนื่อง  ทั้ ง โครงการที่ ใช้
งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ  เช่น  การก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า 
การจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   ด้วยจุดมุ่งหมาย  เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร 

นายสุรินทร์  วงศ์เก๋ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ)จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้
ผลักดัน งบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามนโยบาย ดังนี้  

 1. โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าเพื่อฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ าคูคลอง                                           
จ านวน  90,000 บาท 
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 2. โครงการบริหารจัดการขยะของ อปท.ในจังหวัดล าปาง โดยการ
อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  จ านวน  70 ,000  
บาท 

 3. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟปุา จ านวน   15,000  บาท  

 4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จ านวน  10,000  บาท  

 5.โครงการปูองกันและควบคุมไฟปุาของหมู่บ้านเครือข่ายไฟปุา  
จ านวน  30,000  บาท เป็นต้น   

 แต่ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบในเบื้องต้นแล้วว่า
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา  การจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลที่อุดหนุนมาล่าช้า ท าให้แผนการด าเนินงานประจ าปีต้อง
คลาดเคลื่อน และไม่ได้ด าเนินงานในรายโครงการส่วนนโยบายด้าน
อ่ืน ๆ นั้น  กระผมได้จัดให้มีการบริหารจัดการองค์กร โดยได้เน้นย้ า
ให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนให้ความส าคัญ ในการให้บริการกับพ่ี
น้องประชาชน ทั้งในและนอกท่ีตั้งส านักงาน เช่น  งานบริการจัดเก็บ
ภาษีและค่าขยะนอกสถานที่เพ่ือความสะดวกของประชาชน  ในด้าน
การบริการข้อมูลข่าวสาร จัดให้มีการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บและดูแลเว็บ
ไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   มีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ  โช
เชียลมีเดีย  เช่น เฟสบุคและไลน์   รวมถึงจัดให้มีการร้องทุกข์/
ร้ อ ง เ รี ยน   ผ่ าน เว็ บ ไซต์   เ พ่ื อติ ดต่ อกับผู้ บ ริ ห าร โ ดยตร ง 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหอกระจายข่าว  จัดให้มี
แบบฟอร์มเพ่ือความสะดวกในการขอรับบริการ เช่น แบบฟอร์มยื่น
ค าร้องเพ่ือขอรับบริการในการขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  และให้ประชาชนสามารถ เข้ามาตรวจสอบ
ได้ทุกเมื่อทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่าน หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ  ต่อการบริหารงานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เสือ สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้  ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
ทราบ เพื่อจะได้วางแผน 
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นายสุรินทร์  วงศ์เก๋(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ)พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป กระผมขอจบการรายงาน
ในวาระนี้ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุมสภา                       รับทราบ 
เลขานุการสภา (นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต)มีเรื่องขออนุญาตแจ้งเรื่องหน.สป.ท่านใหม่ ย้ายมาจาก             

ต.วังเงิน  ชื่อ นางวริศรา ค าฟู 
นางวริศรา ค าฟู (หัวหน้าส านักปลัด)       กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ดิฉันรู้สึกมีความยินดีที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่าน ณ ต าบล 
หัวเสือ เป็นการกลับมาครั้งที่สอง  แต่เดิมเคยท างานอยู่กับส่วนการ
คลังค่ะ ขอเรียนว่าจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ 

ที่ประชุมสภา                          รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6                      ญัตติเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 6.1 เรื่องเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์

ในพ้ืนที่ปุา  
ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ)          ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ(นายสุรินทร์ วงศ์เก๋)ด้วยได้รับหนังสือที ่ลป 0023.3/22091 ลงวันที ่

29 กันยายน 2563 ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เรื่องขอ
ความอนุเคราะห์ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือพิจารณาให้
ความประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุา ของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงานกสทช.) และ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการร่วมกันบูรนาการโครงการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ตามมติครม. เมื่อวันที่19 มกราคม 2559 โดย กสทช.  ก าหนดให้มี
การด าเนินตามโครงการ จ านวน2 โครงการคือ1. โครงการจัดให้มี
สัญญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่
ชายขอบจ านวน3,920 หมู่บ้าน  2. โครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกลจ านวน 15,732 หมู่บ้าน ซึ่งในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว ได้มีการด าเนินการในต าบลหัวเสือของเรา
ด้วย ซึ่งพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปุา ซึ่งจะต้องด าเนินการขอ
อนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งทางจังหวัดได้มีหนังสือให้การด าเนินการในพ้ืนที่
ปุาทุกกรณี ทุกโครงการจะต้องมีความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมปุาไม้  ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งว่า
เป็นนโยบายของกรมที่ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มี
พ้ืนที่ส านักงานกสทช. จะต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่
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ปุา โดยต้องเสนอเรื่องให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อการด าเนิน
โครงการดังกล่าวครับ ส าหรับโครงการที่น าเข้าสู่การพิจารณาเพ่ือ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ใ น วั น นี้   คื อ   โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี สั ญ ญ า ณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ
ห่างไกล (zone c บวก)และโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เนต
ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (zone c) ดังนี้ 
1.บ้านหัวเสือ   หมู่ที่2  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
2.บ้านทุ่ง        หมู่ที่5  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
3.บ้านผาแมว   หมู่ที่8  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
4.บ้านสบไร่     หมู่ที่9   ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
5.บ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล  หมู่ที่11 ปุาแม่จางฝั่งซ้าย 

                                                    6.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่12 ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
เลขานุการสภา (นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต) ขออนุญาตเพ่ิมเติมข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใน

เรื่องการขอใช้พ้ืนที่ปุาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเสือ ได้รับหนังสือแจ้งจากอ าเภอแม่ทะเรื่องการเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้  และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม  2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาตเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับทุกๆหมู่บ้าน  ที่จะต้องเร่งด าเนินการ ผ่อนผันกับครม.ใน
เรื่องการด าเนินการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ . ต้องได้รับอนุญาต 
หมู่บ้านของเราส่วนใหญ่ที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตปุา   ไม่ว่าส่วนราชการใด
จะด าเนินการในเขตปุาก็จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่
เสียก่อน 

ประธานสภา(นายพันลภ อุทธิยะ) ผมชอมติที่ประชุมสภาในการให้ความเห็นชอบในการขอใช้ พ้ืนที่ปุาของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และ กิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงานกสทช.) และ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการร่วมกันบูรนาการโครงการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ตามมติครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 จ านวน 2 โครงการ            
คือ 1. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ 2. โครงการจัดให้มี
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ดังนี้ 

 1.บ้านหัวเสือ   หมู่ที่2  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
 2.บ้านทุ่ง        หมู่ที่5  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
 3.บ้านผาแมว   หมู่ที่8  ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 



๑๙ 

 

4.บ้านสบไร่     หมู่ที่9   ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
5.บ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล  หมู่ที่11 ปุาแม่จางฝั่งซ้าย 
6.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่12 ปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 

                                                            ด้วยการยกมือพ้นศีรษะของทุกท่านครับ 
มติที่ประชุมสภา                                 เห็นชอบ  21 เสียง 
 งดออกเสียง        1 เสียง 
                                                    ไม่เห็นด้วย         0 เสียง 
ประธานสภา (นายพันลภ อุทธิยะ)   ต่อไป เป็นการพิจารณาวาระที่ 6.2เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณารับโอน

โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว  หมู่ที่8 ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ขอเชิญผู้ยื่นญัตติครับ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ(นายสรินทร์  วงศ์ เก๋ )ด้วยได้รับหนังสือจากกรมชลประทาน                           
ที่ กษ 0311.13/343/2563  ลงวันที่19 ตุลาคม 2563  แจ้ง
เรื่องให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือร่วมงานรับส่งมองโครงการ
อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว  หมู่ที่8  ต าบลหัวเสือ  อ าเภอแม่ทะ 
ล าปาง  ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จ โดยจะได้ส่งมอบให้
อบต.หัวเสือเพ่ือรับไปดูแลและบ ารุงรักษาต่อไป ตามระเบียบของ
ชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 ตาม พ.รบ.แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่อปท. ในวันอังคารที่27 ตุลาคม 2563 ในเวลา 10.00น. 

เลขานุการสภา (นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต) ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้
ก้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแห่งนั้นเสียก่อน ซึ่งใน
วันดังกล่าวยังไม่ได้มีการลงนามรับมอบแต่อย่างใดเนื่องจากท่าน
นายกไปราชการ และ ยังไม่ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ
สภา ดังนั้น จึงได้น าเรื่องการรับมอบอ่างเก็บน้ าแม่ลู่บ้านผาแมว ซึ่ง
เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ชลประทาน ได้ใช้งบประมาณถึงสามสิบสี่
ล้านบาท เพ่ือท าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแห่งนี้  เป็นอ่างดินเหนี่ยว
คล้ายเขื่อน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึงหนึ่งปี  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ราษฎรได้มีน้ าอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาน้ าท่วม และ ภัยแล้ง ซึ่งเป็น
เรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ และ ได้ท าการขออนุญาตจากกรมปุาไม้
เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 



๒๐ 

 

ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ) ครับ ในวันรับมอบ ที่ชลประทานได้จัดขึน้ ผมก็ได้ไปร่วมงานในวันนั้น
พร้อมท่านเลขาสภา  ท่านรองนายก และ ท่านเลขานายก พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้ไปดูสถานที่จริงๆ ซึ่งขณะนี้น้ ายังไม่เต็มอ่าง คาดว่า อีก
ไม่นาน  ก็คงเต็มอ่าง ชาวบ้านผาแมว จะได้ใช้ประโยชน์จากอ่างแห่ง
นี้   ซึ่งผมขอฝากตัวแทนบ้านผาแมวได้แจ้งให้ราษฎรได้ช่วยกันดูแล
รักษาอ่างแห่งนี้ให้ดีที่สุดตามที่เจ้าหน้าที่ชลประทานได้แจ้งไว้1. อย่า
ให้ต้นไม้ใหญ่ ขึ้นโดยเด็ดขาด ให้หมั่นตรวจสอบวัชพืช ที่ขึ้นตามร่อง
ดิน ให้ดึงออกให้หมด 2. ห้ามวัวควายเช้าไปเหยียบย่ าสันดิน มิ
เช่นนั้นดินจะทรุด 3. เวลาหมุนเปิดประตูน้ าให้ค่อยๆหมุนอย่าหมุน
ทีเดียว ให้หมุนช้าๆ ฝากไว้ด้วยครับ  ซึ่งชาวบ้านผาแมว  และ บ้าน
อ่ืนๆจะได้รับประโยชน์มหาศาลครับ ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้
ในการพิจารณารับมอบอ่างเก็บน้ าบ้านแม่ลู่ของบ้านผาแมวหมู่ที่8
ด้วยการยกมือพ้นศีรษะของทุกท่านครับ 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบรับโอน  22 เสียง 
                                                  งดออกเสียง         1  เสียง  
 ไม่เห็นด้วย                 0  เสียง 
นายพิพัฒน์ แก้วธิ(สอบต.หมู่ที่6)            ขอให้ดูแลให้ดีด้วยนะครับ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกล เกรงว่าจะไม่ได้

รับการเอาใจใส่ครับผม 
นายบุญมา ภาชีวัน (สอบต.หมู่ที่8)          ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับที่ได้ลงมติเห็นชอบรับโอนอ่างแม่ลู่

ของบ้านผาแมว  ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งหรืออุทกภัยได้ 
เพราะจะมีล าห้วยสองล าห้วย ที่ไหลมาจากอ่างแม่ลู่  จะไหลมาทาง
บ้านผาแมว และชาวบ้านจะได้ใช้น้ าอย่างเต็มที่ไม่ขาดแคลนแบบ
สมัยก่อน และผมรับรองว่า  พร้อมดูแล และ จะดูแลอ่างให้ดีที่สุด
ดังที่ปลัดได้แจ้งไว้นะครับ  

 6.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือหนึ่งแปลง 

ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ)           ขอเชิญนายกครับ 
นายกอบต.หัวเสือ(นายสุรินทร์ วงศ์เก๋)      ด้วยได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 บ้านผาแมวแจ้งเรื่องมีผู้อุทิศ

ที่ดินเพ่ือสาธารณประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ
จ านวน1 แปลงคือที่ดินของนางผ่องพรรณ แก้วมูล โฉนดที่ดินเลขที่ 
51990 เนื้อที่ที่ประสงค์จะอุทิศให้คือจ านวน 64 ตารางวา ส าหรับ
ใช้เป็นที่ตั้งของประปาหมู่บ้านเพ่ือใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในชุมชน  
โดยจะได้ด าเนินการแบ่งโฉนดและโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเสือต่อไปหากทางสภาไม่ขัดข้องจะได้มอบนิติกร
ให้ด าเนินการ ตามระเบียบกฎหมาย ต่อไปครับ 



๒๑ 

 

เลขานุการสภา (นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต) ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้
ก้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแห่งนั้นเสียก่อน
พิจารณารับโอนที่ดินผืนนี้ 

ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ)     ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ในการพิจารณารับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือหนึ่งแปลงคือที่ดินของนางผ่อง
พรรณ แก้วมูล โฉนดที่ดินเลขที่ 51990 เนื้อที่ที่ประสงค์จะอุทิศให้
คือจ านวน 64 ตารางวา ส าหรับใช้เป็นที่ตั้งของประปาหมู่บ้านเพ่ือใช้
เป็นสาธารณประโยชน์ในชุมชนด้วยการยกมือพ้นศีรษะของทุกท่าน
ครับ 

มติที่ประชุมสภา             เห็นชอบรับโอน  22 เสียง 
                                                งดออกเสียง            1 เสียง  
                                                ไม่เห็นด้วย                 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ)          ขอเชิญครับเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆครับ  ขอเชิญท่านที่มีเรื่อง

จะแจ้งครับ 
นายสมเกียรติ  วิลาวัลย์(สอบต.หมู่ที่2)     ขอแจ้งเรื่องรางระบายน้ าหมู่ที่2 ไม่ทราบว่าแบบเป็นเช่นไร เนื่องจาก

งานก่อสร้างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายก้นเรื่อท้องแบบ หน้าบ้านพ่ีฟอง
แก้ว  ท าให้น้ าขังเป็นแอ่ง ส่งกลิ่นเหม็น เกรงว่าจะ เป็นที่วางไข่ของ
ยุง  ขอให้นายกแจ้งผู้รับเหมาแก้ไขด่วนครับ และเรื่องไฟดับบ่อย ท า
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการ 

นายกอบต.หัวเสือ(นายสุรินทร์ วงศ์เก๋) รับทราบครับท่านสมาชิกจะได้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข 
ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ)  ครับในเรื่องไฟฟูาดับเป็นปัญหาต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะวังเงิน หัวเสือ 

ดอนไฟ แถวๆร้านกาแฟถิ่นไทย ผู้ประกอบการขายอาหารเดือดร้อน
กันมากไม่ทราบท าไมการไฟฟูาถึงแก้ไขไม่ได้สักทีนะครับ แต่ก็เป็น
หน้าที่ของเขาที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน กระผมจะได้แจ้งทางไลน์กลุ่ม
ผู้ใช้ไฟฟูาต่อไปครับ 

นายพิพัฒน์ แก้วธิ(สอบต.หมู่ที่6)            สอบถามประทานบัตรบ่อดินขาว ที่ยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต.อยาก
ทราบว่าท าไมผู้ประกอบการถึงเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นอยู่ครับและข้อ
สองขอสอบถามเรื่องนมโรงเรียนขอเปลี่ยนจากนมกล่องเป็นนมถุงได้
หรือไม่ผมอยากให้เด็กได้ทานนมจากถุงเพราะเก็บไปทานที่บ้านไม่ได้ 

 



๒๒ 

 

นายกอบต.หัวเสือ(นายสุรินทร์ วงศ์เก๋) ตอบค าถามท่านสมาชิกที่สอบถามมาครับว่าเป็นเขตที่ดินของ
ผู้ประกอบการครับที่ดินเขามีโฉนด และเป็นอ านาจของ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยมะเกลือ ผู้ใหญ่สมเกียรติ ปูอมสา หรือผู้ใหญ่คร  ที่จะปกปูอง
ดูแลที่ที่อยู่ในเขตปุาจะไม่ให้เขารุกล้ าเข้ามาได้ครับส าหรับเรื่องบรรจุ
ภัณฑ์ของนมนั้นผมเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของทาง ศพด. ที่จะดูแลให้
เด็กได้ดื่มนมในที่สถานศึกษาห้ามมิให้น ากลับไปทานที่บ้าน จะก าชับ
และให้ครู ผดด.ดูแลให้เด็กทานนม ที่โรงเรียนให้หมดครับ 

ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ)     ครับขณะนี้ที่ประชุมได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมที่
ก าหนดไว้แล้ว  มีท่านใดจะเสนอ เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ   

เลขานุการสภา (นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต)กราบเรียนท่านประธานสภา และ ท่านสมาชิกที่เคารพ ดิฉัน 
ในฐานะเลขาสภา  ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้เกียรติให้
ความไว้วางใจ เลือกดิฉันเป็นเลขาสภามาตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือเป็นต้นมา และดิฉัน ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และยึดถือ ระเบียบกฎหมายเป็นที่ตั้งใน
ฐานะที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ ในการดูแลการประชุมสภา  เพ่ือมิให้
มติสภา เกิดข้อผิดพลาด จนท าให้ไม่มีผลทางกฎหมาย หรือถูก
ฟูองร้อง  ซึ่งบางครั้ง ค าพูดหรือการกระท า อาจจะไม่ถูกใจท่าน
สมาชิกบางท่าน จึงกราบขออภัย  แต่ขอน าเรียนว่า  ดิฉันเป็นผู้
ปกปูองสภา ในฐานะเลขาสภา ดิฉันอาจจะมิใช่เป็นคนปากหวาน 
ค าพูดอาจตรงไปตรงมา  แต่ ดิฉันมีความจริงใจเกินร้อย  ในโอกาสที่
จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ต าบลดอนไฟ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณ
ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ไว้ณ.ที่นี้  หากมี
โอกาสให้ปลัด รับใช้ในอนาคต  มีงานบุญ งานกุศล ก็สามารถบอก
ปลัดได้ค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันจะไม่เอ่ยค าลา เพราะเราต้องเจอกันอยู่ แต่
จะขอกล่าวค าว่ากราบสวัสดีทุกท่านแทนค่ะ  ขอบพระคุณมากๆที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่านค่ะ  

นายพิพัฒน์ แก้วธิ(สอบต.หมู่ที่6)           ขอขอบคุณท่านปลัดครับ ผมคนหนึ่งที่เป็นผู้อภิปรายถกปัญหากับ
ท่านเลขาสภามาตลอด   ซึ่งผมก็เห็นว่าส่วนใหญ่ท่านก็ท าหน้าที่ของ
ท่านด้วยดี  คนเรามันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดี แต่มันคือการท าหน้าที่
ของแต่ละคนครับ ขอขอบคุณปลัดที่ได้ร่วมงานกันมาครับ 

ประธานสภา(นายพนัลภ อุทธิยะ)   ครับในส่วนสภาไม่ได้มีปัญหาใดๆกับปลัดครับ เป็นเรื่องของการ
ตัดสินใจของปลัดเอง ทางสมาชิกไม่ได้มีปัญหาใดๆกับท่าน ส าหรับ
เลขาคนใหม่ ก็คงจะอยู่ในกลุ่มไลน์ที่เราจะพูดคุยกันนะครับ 

 
 



๒๓ 

 

 เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนอีก เราได้ใช้เวลาประชุมมาพอสมควร ใช้เวลานาน
พอสมควรแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมพร้อม
กันโดยพร้อมเพรียง ขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก  ที่ปรึกษา 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ผมขอปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ น. 

 
ผมขอปิดประชุม  
เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ น. 
   

 

   (ลงชื่อ)    ศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                      (นางสาวศุรีย์รัฎ   พงศ์มีสุขสุจริต) 
                              ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล / เลขานุการสภา 

 

ตรวจสอบแล้ว 
 

   (ลงชื่อ)   โชติชัย  เสมอวงศ์ติ๊บ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                                  
                                         (นายโชตชิัย  เสมอวงศ์ติ๊บ) 
 
   (ลงชื่อ)       พุฒิ   เตมะ     กรรมการ ฯ 
               (นายพุฒิ   เตมะ) 
 
   (ลงชื่อ)       นภา วงศ์ส่วย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
               (นางนภา  วงศ์ส่วย) 
            
 
     (ลงชื่อ)     พันลภ  อุทธิยะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
                                         (นายพันลภ  อุทธิยะ) 


